

HỖ TRỢ GIA ĐÌNH PHỐI HỢP (CFS) TỜ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP TIỀM NĂNG

Giới thiệu về CFS:

Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình Phối hợp (CFS) là một dịch vụ mới được thiết kế dành cho người lớn bị khuyết tật phát triển lựa chọn sống cùng gia đình. CFS được tạo ra để phản hồi ý kiến đóng góp từ các gia đình về việc thiếu các dịch vụ khả dụng cho các cá nhân trưởng thành lựa chọn sống trong nhà của gia đình.

Dịch vụ CFS sẽ được điều chỉnh, cá nhân hóa và đảm bảo linh hoạt để đáp ứng nhu cầu và thiên hướng thay đổi của cá nhân được phục vụ cùng với gia đình của họ. CFS được thiết kế để giúp những người lớn đang nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và gia đình họ phối hợp và lên lịch cho những dịch vụ và sự hỗ trợ. CFS cũng sẽ giúp họ tìm hiểu cách tiếp cận những dịch vụ “chung” bổ sung mà họ có thể hội đủ điều kiện. CFS có thể giúp lập kế hoạch cho tương lai để mọi người biết cá nhân muốn điều gì xảy ra nếu hoàn cảnh sống của họ thay đổi. CFS có thể phối hợp đào tạo những người hỗ trợ cho cá nhân và gia đình của họ để những người này chuẩn bị tốt hơn khi làm việc với họ. CFS có thể giúp xác định các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và dự phòng. Các nhà cung cấp CFS có thể giúp kết nối cá nhân với các tổ chức tự bệnh vực quyền lợi trong khu vực. Các hình thức hỗ trợ thông qua CFS sẽ được cung cấp theo cách tôn trọng văn hóa, dân tộc và lựa chọn ngôn ngữ của cá nhân và gia đình.

Sở đã quy định biểu giá cho việc đánh giá và cung cấp dịch vụ CFS. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: <https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support-service/>

Nhà Cung cấp CFS Tiềm năng:

Đây là cơ hội duy nhất để sử dụng kiến thức, kỹ năng và khả năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các cộng đồng đa dạng ở khắp California. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại xem xét mở rộng danh mục dịch vụ của họ để bao gồm cả CFS. Chúng tôi cũng khuyến khích những nhà cung cấp khác quan tâm đến việc phục vụ những người khuyết tật phát triển và gia đình họ, đặc biệt là những người có lý lịch đa dạng, xem xét trở thành nhà cung cấp CFS. Nhà cung cấp CFS sẽ bắt buộc phải “đăng ký cung cấp” theo trung tâm khu vực và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhân viên CFS làm việc với gia đình phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ưa thích của cá nhân và phải tôn trọng văn hóa của cá nhân đó và gia đình họ.
- Nhân viên CFS làm việc trực tiếp với gia đình phải có bằng Cao đẳng Liên kết (Associate degree) trong lĩnh vực nghiên cứu dịch vụ nhân sinh HOẶC có 3 năm kinh nghiệm trong hoạt động điều phối/điều hướng dịch vụ.
- Nhân viên giám sát phải có bằng Cử nhân trong lĩnh vực nghiên cứu dịch vụ nhân sinh HOẶC bằng Cao đẳng Liên kết trong lĩnh vực nghiên cứu dịch vụ nhân sinh và 3 năm kinh nghiệm trong hoạt động điều phối/điều hướng dịch vụ.

Để tìm hiểu thêm về CFS và quy trình đăng ký làm nhà cung cấp, hãy liên hệ

